



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM CẤP CỨU 115

Địa chỉ: số 266A Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3863.9139 <https://ttcapcuu115.medinet.gov.vn>

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2022

THƯ NGỎ
Về việc tuyển dụng nhân sự

Kính gửi: Các cơ sở Đào tạo khối ngành sức khỏe.



Trung tâm Cấp cứu 115 TP. Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập hạng II trực thuộc Sở Y tế; phạm vi hoạt động chuyên môn cấp cứu, vận chuyển người bệnh trong nước.

Hiện Trung tâm Cấp cứu 115 TP. Hồ Chí Minh có nhu cầu tuyển dụng nhân sự để đảm bảo nguồn nhân lực thực hiện mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới cấp cứu ngoài bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh theo hướng chuyên nghiệp; phát triển hạ tầng cơ sở, trang thiết bị hiện đại cho

Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong vận hành, quản lý, điều phối hoạt động mạng lưới các trạm cấp cứu ngoài bệnh viện theo hướng hội nhập quốc tế và đáp ứng nhu cầu cấp cứu đa dạng của đô thị đặc biệt.

Chúng tôi gửi thư này với mong muốn được kết nối nhu cầu công việc với các bạn sinh viên mới tốt nghiệp, đang tìm kiếm việc làm phù hợp với ngành học và qua đó để các bạn có thể góp sức mình trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người dân, cấp cứu người bệnh ngoài cộng đồng.

Chúng tôi luôn quan tâm đến các bác sĩ vừa tốt nghiệp ra trường chưa có chứng chỉ hành nghề, các bác sĩ khi làm việc tại Trung tâm sẽ được cử đến các bệnh viện có kinh nghiệm đào tạo thực hành lâm sàng để được đào tạo 18 tháng.

Đối với đối tượng Điều dưỡng vừa tốt nghiệp ra trường, chưa có chứng chỉ hành nghề, các bạn sẽ được Trung tâm phân công nhân sự hướng dẫn thực hành 09 tháng và hỗ trợ các thủ tục hồ sơ hành chính để xin cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Một số hình ảnh hoạt động của Trung tâm Cấp cứu 115 TP. Hồ Chí Minh để các bạn biết thêm về hoạt động cấp cứu ngoài bệnh viện.



Hình 1: hoạt động tiếp nhận và điều phối cấp cứu của Tổng đài 115



Hình 2: hoạt động cấp cứu ngoài bệnh viện



Hình 3: hoạt động đào tạo liên tục về cấp cứu ngoài bệnh viện

Trung tâm Cấp cứu 115 TP. Hồ Chí Minh cần tuyển các vị trí sau:

1. Bác sĩ cấp cứu ngoài bệnh viện: 36 người
2. Bác sĩ hoặc Bác sĩ YHDP bộ phận kế hoạch tổng hợp: 03 người
3. Dược sĩ: 01 người
4. Điều dưỡng cấp cứu ngoài bệnh viện: 61 người
5. Điều dưỡng tiếp nhận và điều hành cấp cứu qua Tổng đài 115: 24 người
6. Điều dưỡng hoặc Y tế công cộng bộ phận kiểm soát nhiễm khuẩn: 02 người
7. Điều dưỡng hoặc Y tế công cộng bộ phận kế hoạch tổng hợp: 02 người

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 12 tháng 7 năm 2022.

Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận Tổ chức – Phòng Tổ chức Hành chính.

Địa chỉ: số 266A Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Mọi thông tin chi tiết quý lãnh đạo các cơ sở Đào tạo, các bạn sinh viên có nhu cầu vui lòng liên hệ số điện thoại (028) 3863.9139, số máy nhánh 109 và tham khảo thông tin tuyển dụng trên trang web của Trung tâm: <https://ttcapcuu115.medinet.gov.vn>

Rất mong nhận được sự hỗ trợ, hợp tác từ quý cơ quan, đơn vị.

Trân trọng cảm ơn./.



Nguyễn Duy Long